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บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป 2556 ครั้งท่ี 3 

วันที่ 26 สิงหาคม  2557  เวลา 9.30 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 

ผูเขาประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

นายสมนึก  ทองขยัน 
นางสาวกันยารัตน  นะบุตร 
นางประภาพร  บุญถาวร 
นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
นายสมบัติ  เหลาเส็น 
นายสาคร  เจริญพร 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
นายสุพจน  กระบี่นอย 
นายวินัส  ชุมบุตร 
นายสมาน  ผิวดี 
นางสาวอัจฉรา  เกกินะ 
นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 
นายอรทัย   แกวลูก 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมนึก  ทองขยัน 
กันยารัตน  นะบุตร 
ประภาพร  บุญถาวร 
วิสิทธิ์  หิรัญ 
สมบัติ  เหลาเส็น 
สาคร  เจริญพร 
เจริญศักดิ์  เองฉวน 
สุพจน  กระบี่นอย 
วินัส  ชุมบุตร 
สมาน  ผิวดี 
อัจฉรา  เกกินะ 
กฤติโชค  ขาวเหลือง 
อรทัย   แกวลูก 

 
 

 
 
 
 

 

ผูขาดประชุม 

 - 

ผูลาประชุม 

     1  นางประภาพร  บุญถาวร 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายโชคนรินทร  ขาวเหลือง  นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นายยงยุธ  บุญทองแกว   รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
3. นายนพดล  หวังกอ   รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
4. นางสาวอุษา  สายเส็น   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
5. นายวาสนา  นะบุตร   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
6. นายเอกภพ  พฤษชัยนิมมิต  ปลัดเทศบาลตําบลกระบี่นอย 
7. นางสุภานันท  เจริญพานิช  รองปลัดเทศบาล 
8. นายนิรุตต   มีมะแม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
9. นางสาวมยุรี  สรหงส   หัวหนาฝายบรหิารการศึกษา รักษาการผูอํานวยการกอง

การศึกษา 
10. นายสุเทพ   บัวแกว   ผูอํานวยการกองชาง 
11. นายสมเกียรติ์  หลานหลาย  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 
ผูเขารับฟงการประชุม 

:   ไมมี  
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เริ่มประชมุเวลา  9.30 น. 
 

ประธานสภาฯ                 :   เปดการประชุม 
 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
     :   ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 2 

ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม 

ประธานสภาฯ 

 

มติที่ประชุม 

: 

: 

: 

 

: 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม 

ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุม 

ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย สมัยที่ 3 

ประจําป พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2  หรือไม 

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  3.1 เรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ  2558 

วาระลงมต ิ

ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 

: 
 
 

: 
 

ขอมติที่ประชุมวาจะใหตรารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

2558  เปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกระบี่นอยหรือไม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหตรารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2558  เปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

 

                      3.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557    ของกองชาง

จํานวน  2 รายการ 

นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จํานวน  2 รายการ 
1. โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งเปนรายการใหม  จากเงินงบประมาณแผนงานเคหะ

และชุมชน  งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง  เพื่อซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน หมูที่  1  จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล (Submersible 
Pump) ขนาด 2 แรงมา 220 โวลต  จํานวน 29,000 บาท  
 
 

2. โอนเงินงบประมาณเพื่อตัง้เปนรายการใหม จากเงินงบประมาณแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟาถนน งบดําเนินการ คาวัสดสุํานักงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
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นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 

 
 

ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
: 
 

สํานักงาน  จํานวน 5 รายการดังนี ้
1. โตะเหล็ก  ขนาด  5 ฟุต  จํานวน 1 ตัว  เปนเงิน  9,500 บาท 
2. เกาอี้ทํางานสําหรบัผูบรหิาร จํานวน 1 ตัว เปนเงิน  6,000  บาท 
3. โตะทํางานขนาด 1.20 ม.  จํานวน  2 ตัว เปนเงิน  9,800  บาท 
4. เกาอี้ทํางานสําหรบัผูปฏิบัติงาน จํานวน 3 ตัว เปนเงิน  10,500  บาท 
5. ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบสองบาน จํานวน 2 ตัว เปนเงิน  11,800  บาท 

รวมเปนเงิน 47,800 บาท  
 

การขออนุมัติในการจัดซื้อครุภัณฑหรืออุปกรณตางๆ ที่ชํารุด เชนอุปกรณของประปา 
กระผมเองไมไดขัดของ แตของที่จัดซื้อมาก็ขอใหมีคุณภาพ ขอใหมีการตรวจสอบอยาง
ละเอียด และก็ใหชวยดูแลอยางสม่ําเสมอดวย ยกตัวอยางอุปกรณไฟฟา ของประปาหมูที่ 
4  ใชไดไมนานก็มีปญหาแลว เรื่องนี้ขอฝากดวยครับ ถึงแมจะมีราคาแพงแตไดของที่มี
คุณภาพก็จะดีกวา  
 
ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยในประเด็นใดบาง 
 
ไมมีผูขออภิปรายเพิ่มอีก 
 
ขอมติที่ประชุมวา จะอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
ของกองชางจํานวน 2 รายการ ตามที่ไดเสนอมาหรอืไม 
 
เห็นชอบดวยมตเิปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากที่เราลงมติกันเรียบรอยแลว เพราะฉะนั้นโครงการปตอไป เมื่อประกาศใชเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ.2558 ในเรื่องการใชงบประมาณ การจัดทําโครงการ
ตางๆ ที่กระผมเปนหวงก็คือ งบประมาณที่เกี่ยวกับสิ่งกอสราง เรื่องถนน เพราะบานเรา
ฝนตกบอย งบประมาณของโครงการตางๆก็มักจะประกาศใชในชวงฤดูฝน จึงขอฝากถา
โครงการใดมีความพรอมแลว ก็ขอใหทยอยดําเนินการไปเรื่อยๆ กระผมเองก็เขาใจวากอง
ชางนั้นรับภาระหนักเพราะโครงการก็มีเยอะ ยังไงก็ขอใหชวยๆกันในการทํางาน การ
จัดทําโครงการตางๆ  อีกไมนานก็จะเขาชวงฤดูแลงอีกแลว กระผมมีความเปนหวงมากใน
เรื่องน้ํา เราตองเตรียมการไวลวงหนาก็ขอฝากฝายบริหารเรื่องการขยายเขตประปา
ภูมิภาค โครงการนี้เราไมสามารถดําเนินการเองได เราก็มีบทเรียนมาหลายครั้งแลวเมื่อพี่
นองประชาชนเดือดรอน เราจะใหการประปามาสํารวจทันทีเขาก็ไมสามารถทําไดดวย
ปญหาตางๆ แตถาเปนโครงการของเทศบาลเองกระผมก็ไมเปนหวง ถาเราตองอาศัย
หนวยงานอื่น เขาก็มีหลักเกณฑของเขา เราเองก็แคอุดหนุนงบประมาณให กระผมจึง
อยากใหเตรียมความพรอมในเรื่องนี้ไวลวงหนา ใหออกสํารวจ  ออกแบบ และประมาณ
การราคาเอาไวเลย เมื่อเรามีงบประมาณเราก็สามารถที่จะนํามาดําเนินการไดเลย และขอ
ฝากในการขยายเขตประปาซอยหวางคลอง ทางไปบานนายอานิตย พูลเพิ่ม  อีกเรื่องคือ
การขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หรือไฟฟาที่ตกคางของพี่นองประชาชน เรื่องนี้ก็เปนเรื่องที่
ยากในการประสานงานกับการไฟฟา หลายๆครั้งที่การไฟฟาไมไดเขามาสํารวจ พอพี่นอง
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นายนพดล  หวังกอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุเทพ  บัวแกว 
 

 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 

ประชาชนเดือดรอน จะจัดสรรงบประมาณเพื่อแกไขความเดือดรอน ทางการไฟฟาฯก็ไม
มีรายละเอียด แบบแปลน และประมาณการราคามาให บางครั้งสงเอกสารไปใหแลวแต
การไฟฟาทําหายก็มี ขอฝากสองเรื่องนี้ไปยังฝายบริหาร ชวยดูแล และเตรียมความพรอม
ในการดําเนินการไวลวงหนาครับ 
 
เรื่องการแกไขปญหาภัยแลง กระผมตองยอมรับในการประสานงานกับองคกรตางๆ  
ตอนนี้โครงการตางๆ ที่เทศบาลไดสํารวจก็สงไปยังการประปาสวนภูมิภาคเรียบรอยแลว 
และไดติดตามอยูตลอด ในป 2558 คาดวาในโซนดานลางจะดําเนินการเสร็จทั้งหมด ใน
เรื่องน้ําประปา ในตอนนี้เราก็ประกาศไปแลว 4 โครงการ เรื่องการซอมแซมถนน
ผูบริหารจะประสานขอความชวยเหลือจาก อบจ.กระบี่ เพื่อแกปญหาตอไป แตยังไมแน
วาจะเปนชวงใด ในตอนนี้ก็กําลังดําเนินการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 7  เรื่องไฟฟา
กระผมกับ ทาน ผอ.กองชางไดลงพื้นที่ หมู 11 บางสวน และประสานขอรถกระเชาของ 
อบต.ไสไทย เพื่อนํามาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ และก็ไดประสานขอรถกระเชาของแขวง
การทางกระบี่ดวย คาดวาคงไดเร็วๆนี้ เทศบาลไดดําเนินการซอมแซมไฟฟาถนนสายหลัก
ไปบางแลว เชนสายถ้ําเสือ สายบางขนุน สายหมูบานทิวเขา  ในเรื่องการขยายเขตไฟฟา 
เทศบาลประสานไปยังการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการอุดหนุนงบประมาณ ทานนายกเองก็
ไดกําชับอยูเสมอในเรื่องการขยายเขตไฟฟา ก็ขอบอกใหทุกทานไดรับทราบและชวยทํา
ความเขาใจกับพี่นองประชาชนดวย 
 
ขอความกรุณาจากกองชาง บริเวณหัวสะพาน ระหวางหมู 3 กับหมู 4 ทางไปโรงเรียน
บานหวางคลอง เกิดการทรุดตัวลงไปเยอะแลวขอใหชวยแกไขใหกับพี่นองประชาชนดวย 
และชาวบานไดฝากถามผูบริหารวาสะพาน หมู 4 จะไดงบประมาณและจะสรางเมื่อไหร 
และในเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินชาวบานฝากถามวา บริเวณใด เขตใด สามารถออกเอกสาร
สิทธิ์ได ชาวบานก็ไมทราบวาเขตปาไม หรือที่สาธารณะอยูบริเวณใด หรือถาหากไดมี
โอกาสพบปะกับพี่นองประชาชนในครั้งตอไป ก็ใหเทศบาลชวยพูดคุย ชี้แจงทําความ
เขาใจดวย  เรื่องความเดือดรอนของพี่นองประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนมากก็คือเรื่อง
ของโครงสรางพื้นฐาน ชาวบานมีความตองการมากฝากผูบริหารชวยพิจารณา  
พี่นองประชาชนหมูที่ 7 ไดฝากเรื่องถนนสาดยางหมูที่ 7 ชาวบานมีขอสงสัย ยังไงก็ขอ
ฝากทานประธานสภาฯชวยทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนดวยในเรื่องการกอสราง
ถนน เพราะทานเองก็เปนคนในพื้นที่ ขอฝากทานไวดวย 
 
ขอขอบพระคุณทานรองนายกที่ช้ีแจงขอซักถาม กระผมก็เขาใจวาทานเองก็ทํางานหนัก 
และตองทําตามขั้นตอน แตเรื่องการซอมไฟฟาสาธารณะถาเปนไปไดถามีงบประมาณ 
กระผมขอหารือวา นาจะจัดซื้อรถกระเชา 6 ลอ เพราะมีความจําเปนมากมันมีโอกาสเสีย
ตลอดเวลา ชางไฟฟาเทศบาลก็มี เรายังสามารถใชงานอื่นๆไดอีกมากมาย ไมวาจะใชใน
เรื่องภัยพิบัติตางๆ ยกตนไมลมขวางถนน หรือตัดกิ่งไมขางถนน ถามีงบประมาณเพียงพอ
ก็อาจจะซื้อเครื่องเลื่อยไวดวยก็ได  ถาจะขอยืมจากหนวยงานอื่นตลอดก็คงไมได  เขาเอง
ก็มีภารกิจที่ตองใชรถ เราเองก็ออกคาน้ํามัน กระผมเองก็เขาใจวางบประมาณนั้นมีนอย 
ขอฝากวาถาในโอกาสตอไปหากมีงบประมาณเพียงพอก็ขอใหชวยพิจารณาเรื่องนี้ดวย  
 
จากที่กระผมไดไปประชุมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตําบลกระบี่นอยเปนตําบลที่มีเขต
ควบคุมอาคารไมเต็มพื้นที่ และในการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตกอสรางนั้นจะ
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ยุงยาก การที่จะอนุญาตกอสรางอาคารกระผมและทานนายกก็ตองดูรายละเอียดให
ถูกตอง  อีกอยางคือพื้นที่ หมู 13 หมู 5 น้ันเปนพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เปน ภบท.5 สปก. 
ก็จะยุงยากในการขออนุญาตกอสราง แตชาวบานก็ตองการจะขออนุญาต เพื่อจะเอา
ใบอนุญาตไปขอกูเงินจากธนาคาร  และทานนายกก็ตองออกใหทุกรายแตก็ไมรูวาจะ
ถูกตองหรือไม กระผมก็ไดหารือกับอาจารยตอนที่ไปอบรม ทานเองก็ไมมั่นใจ แตถาหาก
อาคารมีอยูจริง ทานนายกรับรอง และผูใหญบานรับรองใหก็นาจะได ก็ขอฝากทาน
สมาชิกสภาฯทุกทานชวยอธิบายกับพี่นองประชาชนวาถาเอกสารสิทธิ์ เปน สปก. ขอ
อนุญาตไมไดเลย แตถาตองการใหอนุญาตก็ตองใหเจาของพื้นที่ยินยอมกอน  ในสวน สค.
1  โฉนด และ นส. 3 นั้นอนุญาตได อีกเรื่องคือการขอบานเลขที่ ชาวบานไมทราบวาใน
การขอบานเลขที่ตอนนี้เทศบาลเราไมสามารถออกบานเลขที่ ตองไปขอที่อําเภอเมือง
กระบี่ เทศบาลแคออกใบอนุญาต  ในสวนการขอเสาไฟฟาก็เปนอีกสวนหนึ่งไมเกี่ยวของ
กัน ขอฝากทุกทานชวยอธิบายทําความเขาใจกับชาวบานดวย  
 
ในเรื่องของถนนชํารุด หมู 4 ตามที่ทานเจริญศักดิ์  เองฉวน ไดกลาวมา ก็ชํารุดจริง 
ในตอนนี้เทศบาลก็ไดซื้อยางมาซอมถนน และไดสั่งกองชางใหทยอยซอม ตอนน้ีซอมอยูที่
ถนนสายคลองเนียง ในตอนนี้กองชางเองก็มีงานเยอะมาก ในสวนที่ทาน    วินัส ชุมบุตร 
ไดหารือเรื่องรถกระเชา กระผมเองก็ไดปรึกษาหารือกับทานนายกไปบางแลว รถกระเชา
ราคา 4 ลานกวา ในตอนนี้คิดวาเราควรเอางบประมาณนี้ไปชวยเหลือพี่นองประชาชนใน
เรื่องของการซอมแซมถนนไดหลายสาย แตตอไปคิดวาเราก็ตองซื้อแนนอน ขอบอกวา
ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกทุกเรื่อง โครงการตางๆเราจะรีบดําเนินการแกไข
ความเดือดรอนใหพี่นองประชาชน ก็ขอฝากทุกทานชวยกันดูแลเปนหูเปนตา ถาหากมี
ปญหาก็ขอใหมาแจงที่เทศบาลได 
 
จากที่ทานรองนายกไดช้ีแจงเรื่องรถกระเชา บอกวารถราคา 4 ลานกวา เงิน 4 ลานกวา
สามารถซอมถนนไดหลายสาย นั้น กระผมก็เห็นดวย แตกระผมขอเสนอวาความตองการ
ของพี่นองประชาชนก็มีหลายสวน สวนที่มีถนนแลวก็อยากไดไฟฟาสาธารณะ แตบางสวน
ที่อยูในซอยที่ถนนยังไมสมบูรณเขาก็ตองการถนนดีกวา ความจําเปนของโครงสรางก็
เทาๆกัน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจความจําเปนวาควรจะทําอะไรกอนหลัง กระผมเองก็เขาใจวา
เรามีงบประมาณนอย แตถาซื้อรถเราก็ซื้อแคครั้งเดียว ซื้อที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ตองดูแลบํารุงรักษาก็จะใชไดนาน ที่ผมเสนอมานี้ก็เปนทางเลือกหนึ่งแตขึ้นอยูกับดุลย
พินิจในการพิจารณา 
 
กระผมเองซึ่งเปนผูที่ดูแล ทุกขสุข ความเดือดรอนของพี่นองประชาชนชาวตําบลกระบี่
นอย เราเองทํางานทุกอยางในหนาที่ โดยสิทธิ์ และอํานาจ ในวันนี้กระผมเองก็ตอง
ขอขอบคุณทุกทานในการลงมติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียดในการจัดสรรงบประมาณตางๆ ทางฝายบริหาร 
และฝายสภาฯ ก็มีสวนรวมในการพิจารณาในการจัดสรรทั้งหมด และลงตัวที่สุด และใน
แตละสวนที่ทุกทานไดอภิปรายในแตละประเด็น และไดรับคําอธิบายจากคณะผูบริหาร 
เทศบาลตําบลกระบี่นอยเองนั้นมีงบประมาณ 70 กวาลานบาท แตในการจัดทําโครงการ
ดานโครงสรางพื้นฐานโดยเฉลี่ยในแตละปนั้นไมเกิน 15 ลานบาท แตพื้นที่กวางมาก 
งบประมาณไมเพียงพอ ความตองการของพี่นองประชาชนตามที่เคยไดลงประชาคม 
ความตองการอันดับแรกของพี่นองประชาชนคือเรื่องน้ํา อันดับที่ 2 เปนเรื่องไฟฟา 
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อันดับที่ 3 เปนเรื่องถนน ผิดกับครั้งกอนๆ ที่ผานมาทุกครั้งเรื่องของถนน จะเปนอันดับ
แรก อันเนื่องมาจากปญหาเรื่องถนนเราไดแกไขไปมากแลวจาก 100% เราแกไขไปแลว
ประมาณ 60 %   ขอทําความเขาใจเรื่องของถนนหมูที่ 7  โดยที่เทศบาลไดเล็งเห็นถึง
ความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ซึ่งกระผมก็ไดประสานขอความชวยเหลือไปยัง     
อบจ.กระบี่ ซึ่ง อบจ.กระบี่ ก็มีโครงการที่จะชวยเหลือพี่นองประชาชน  อบจ. กระบี่  ก็ได
ทํา Moc กับเทศบาลแลวก็ใหการชวยเหลือ ซึ่งก็ไดโครงการมา 3 กิโลเมตร เราก็ตอง
ขอขอบคุณ อบจ. กระบี่ จึงอยากขอฝากกับทุกทานวาชวยทําความเขาในกับพี่นองถึง
ที่มาของงบประมาณ ขอฝากทานสมาชิกทุกทานวาถาหากมีปญหาอะไร หรือพี่นอง
ประชาชนตองการความชวยเหลืออะไร ก็ขอใหมาบอกกลาว แลวเราก็มาปรึกษาหารือกัน 
เพื่อหาวิธีการแกไขปญหา กระผมเองก็ตองขอช่ืนชมสมาชิกสภาฯทุกทานที่คอยเปนหวงพี่
นองประชาชน ทุกทานเปนตัวแทนของประชาชนก็ตองคอยเปนปากเปนเสียงใหกับพี่นอง
ประชาชน ทางคณะผูบริหารก็ยินดีใหการชวยเหลือ และในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ก็จะครบ
สองปในการยกฐานะจาก อบต. มาเปนเทศบาลตําบล งบประมาณก็จะจัดสรรมาให
เทศบาลแลว โดยกอนหนานี้ทางคณะกรรมการจากกรมฯ ก็ไดเขามาประเมินการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลกระบี่นอยแลว  กระผมก็ไดพูดคุยและตอบขอซักถามของ
ทานคณะกรรมการเปนที่เรียบรอยแลว  อีกเรื่องคือตามที่ทาน  สุเทพ  บัวแกว ไดชี้แจง
ในเรื่องของการขอใบอนุญาตกอสรางอาคารนั้นก็ฝากใหทุกทานไปชวยทําความเขาใจกับ
ชาวบานดวย เทศบาลตําบลกระบี่นอย เขตควบคุมอาคารก็ใชระยะทางแค 1 กิโลเมตร 
ในวันนี้กระผมก็จะขอหารือเราอยากจะขยายจาก 1 กิโลเมตร เปน 2-3 กิโลเมตร อยาก
ใหครอบคลุมทั้งตําบล แตพื้นที่ของเราไมไดมาจากสุขาภิบาล แตเรายกฐานะจาก อบต. 
เรามีทั้งพื้นที่ที่เปนปาสงวน ,ที่ดิน สปก. ,ภบท.5 ,นส.2 ดังนั้นมันเปนการยากที่จะ
ดําเนินการดังกลาวได  ปญหาที่เกิดขึ้นปจจุบัน ขอยกตัวอยางในพื้นที่ ม.12 และ ม.2 ที่
มีหองแถวจํานวนมาก แตอยูนอกเขตควบคุมอาคาร ทําใหเราเสียผลประโยชนมาก ซึ่ง
เปนการขอบานเลขที่ช่ัวคราว แลวก็จะโยงมาถึงการใหเทศบาลรับรองเพื่อใหอําเภอออก
เลขที่บาน และในการใชน้ําประปา และการขอใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค จะโยง
กันไปหมด  ในวันนี้ก็ตองขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ที่ทํางานเพื่อพี่นองประชาชน
มาตลอด 
 
ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดตองการจะเสนอเรื่องอื่นๆตอที่ประชุมอีกบางหรืไม 
 
ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นๆเพิ่มอีก 
 
กลาวปดประชุม 

 

ปดประชุม เวลา  11.32 น. 
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